



ฟาฮัด กษัตริย์ที่ ไม่มีทางออก

ข้าพเจ้าขอเริ่มสิ่งที่ชอบแห่งศาสนา
ด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์ผู้ทรง
เมตตาในโลกนี้โดยทั่วไป และ
ทรงเมตตาในโลกหน้าเฉพาะผู้ที่
ศรัทธาตามคำสั่งสอนของพระองค์

เขาซึ่งได้สะสมทรัพย์สมบัติ และนับ
จำนวนของมัน อย่างละโมภและ
ภาคภูมิใจโดยไม่คำนึงถึงผลอันพึง
บังเกิดจากทรัพย์เหล่านั้น

เขาคิดว่า อันทรัพย์สินของเขานั้น
สามารถทำให้เขาอยู่ถาวร ในโลกนี้
ได้ตลอดกาลนาน

Thaaislamlib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
www.thaaislamlib.com

۲- الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

۳- يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่มีคนจำนวนมาก ทำนายไว้ว่า จะเป็นสงครามที่ก่อความพิวาศให้เกิดขึ้นมากที่สุด ในช่วงครึ่งศตวรรษนี้ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ว่าถ้าเกิดสงครามขึ้น ประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียก็ต้องเป็นคนกลุ่มแรกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับรสของสงคราม ราชาวงศ์ซาอุด์นั้นหากแม้ว่าจะรอดพ้นมาจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อย่างหวุดหวิด แต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ที่เคยเป็นมาก่อน วันที่ 2 สิงหาคม ประธานาธิบดีชัคคัม ฮุสเซน ได้เตือนกษัตริย์ฟาฮัด บินอับดุลลอฮ์ไว้แล้วถึงผลที่กำลังรออยู่สำหรับกษัตริย์ที่นิยมตะวันตกอย่างตั้งต้น ถ้าหากกำลังทหารของนานาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทำสงครามกับอิรัก

นโยบายของกษัตริย์ฟาฮัดที่มีต่ออิหร่านและอิรัก นับตั้งแต่มีการปฏิบัติอิสลามมาได้ทำให้เสียความสมดุลทางการเมือง ในอาณาบริเวณนั้นไป เช่น การสนับสนุนอิรักให้ต่อสู้กับอิหร่าน ในสงคราม 8 ปี การสั่งให้ฆ่าผู้ทำฮัจญ์ชาวอิหร่านในนครมักกะฮ์ในปี 1987 การเชื่อเชิญทหารอเมริกันเกือบครึ่งล้านคนเข้าสู่ในประเทศอันเป็นที่เกิดของอิสลามด้วยเจตนาที่จะบดขยี้อิรัก กองทหาร และชาวมุสลิมอันเป็นประชาชนของอิรัก เป็นต้น

นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ 'ผู้พิทักษ์' แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จ่ายเงินเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์ ให้แก่อิรัก เพื่อกวาดล้างการปฏิบัติอิสลาม และผู้สนับสนุนการปฏิวัตินั้น เสียจากหน้าแผ่นดิน แต่ตอนนั้นก็มิได้เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปเชื่อเชิญกำลังทหารตะวันตกมาช่วย แต่บัดนี้ผู้ที่อ้างตนว่าเป็น 'ผู้คุ้มครอง' มะดีนะฮ์และมักกะฮ์ กลับทำตัวเลยขอบเขต แห่งความเบาปัญญาไปเสียอีก โดยการช่วยเหลือให้ชาวต่างชาติมาโจมตีประเทศมุสลิมด้วย

กันจากดินแดนของอิสลามอันศักดิ์สิทธิ์ คราวนี้กษัตริย์ได้นำเอาทรัพย์สิน เขตแดนและนโยบายของชาวอาหรับออกมาให้สหรัฐอเมริกาใช้เพื่อโค่นล้มรัฐบาลของนายชัคคัม และเพื่อเพิ่มอิทธิพลให้แก่ตะวันตกในดินแดนหัวใจของโลกอิสลาม อันอุดมไปด้วยน้ำมัน

ชาวมุสลิมกำลังซังน้ำหน้าความถูกต้องของพวกผู้ปกครองของซาอุดีอาระเบีย และคำอ้างอันไร้แก่นสารของพวกเขาในเรื่องภราดรภาพและสันติภาพในหมู่ชาวมุสลิม มาตั้งแต่ที่ทหารต่างชาติคนแรกก้าวเข้ามาที่แหลมอาระเบีย อาจเป็นไปได้ว่ากษัตริย์ฟาฮัดและสมุนของเขา อาจตีค่าการต่อต้านของชาวอาหรับและชาวมุสลิมต่อท่าทีของเขาในวิกฤตการณ์ ปัจจุบันนี้ต่ำไปก็ไม่ได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้เองผู้นำอิรักก็ได้เตือนกษัตริย์ผู้โง่เขลาแล้วว่ อิรักจะถือว่า ซาอุดีอาระเบียต้องรับผิดชอบ ถ้าเด็ก ๆ ชาวอิรักต้องสิ้นชีวิตไปเพราะมตการปิดกั้นขององค์การสหประชาชาติที่ 678 ซึ่งตกอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐที่สั่งมิให้ขายยารักษาโรคและอาหารแก่อิรัก

และในวันจันทร์ (ก่อน 19 มกรา) นี้เอง ชัคคัมก็ได้เตือนกษัตริย์ฟาฮัดว่า ถ้าเกิดสงครามขึ้น ชาวซาอุดีจำนวนแสน ๆ คนจะต้องตาย ประธานาธิบดีชัคคัมกล่าวว่า การที่ซาอุดีอาระเบียเชื่อเชิญให้กองทหารต่างประเทศเข้ามานั้น ย่อมเท่ากับเป็นการประกาศสงครามกับอิรัก ซึ่งราชวงศ์กษัตริย์จะต้องเสียหายอย่างหนัก เมื่อเดือนที่แล้วอิรักก็ได้ประกาศว่า เมื่อมีการยิงกันขึ้น ซาอุดีอาระเบียจะต้องกลายเป็นเป้าแห่งที่สองของอิรัก ต่อจากอิสราเอล และอิรักจะใช้สารเคมีและแก๊สพิษต่อข้าศึกด้วย

เห็นได้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของสหรัฐก็เป็นเช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของซาอุดีอาระเบีย คือตอนนี้ (ทั้งสองฝ่ายต้องการให้อิรักถูกทำลายลงหมดสิ้น โดย

ตอนแรกจะทำลายกลไกทางทหารอันทรงพลังของอิรักเสียก่อน ตั้งแต่เริ่มวิกฤตการณ์มาแล้ว ทั้งอเมริกาและซาอุดีอาระเบียต่างก็ปฏิเสธความคิดที่ว่า การแข่งขันของสหประชาชาติจะทำให้ชัคคัมมีสติ ทั้งซาอุดีและอเมริกาไม่เห็นด้วยกับทัศนะของนานาชาติที่ว่า การแข่งขันนั้นจะได้ผล ถ้าให้เวลาสัก 12-18 เดือน ผู้รบเราให้ลงมือปฏิบัติการทางทหารต่ออิรักเสียโดยเร็วคนหนึ่งก็คือ นายเฮนรี คิสซิงเจอร์ ผู้นิยมมิวโซอนนิสต์ตัวร้าย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากมาต่อความคิดของเจ้าหน้าที่อเมริกัน ในพรรคการเมืองทั้งสองพรรค เขาเคยเป็นที่ปรึกษาสูงสุดในด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีนิกสัน และประธานาธิบดีฟอร์ด และเป็นครูของนายเบรนท์ สโคว์ครอฟท์ ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยของประธานาธิบดีบุช

หลังจากที่ได้ใช้จ่ายเงินนับพัน ๆ ล้านดอลลาร์เพื่อวิ่งเต้นขอการสนับสนุนจากประเทศตะวันตก และขอซื้อความนับถือในการที่ตนเป็น 'ผู้พิทักษ์' สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สองแห่งของอิสลามแล้ว กษัตริย์ฟาฮัดก็กลายเป็นอีกคนหนึ่ง ที่สนับสนุนลัทธิไซออนนิสต์ไปโดยไม่มีทางแก้ตัว เรื่องที่รู้กันดีอยู่ว่าพันธมิตรคนสำคัญของฟาฮัดคือสหรัฐอเมริกา นั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ใหญ่ของอิสราเอล ทำให้คำพูดนี้ยังมีน้ำหนักมากขึ้น โดยเฉพาะในโครงสร้างแห่งวิกฤตการณ์ปัจจุบัน ที่ทำให้ซาอุดีอาระเบียรวมหัวกับสหรัฐและอิสราเอลต่อต้านชาวอิรัก

มิใช่มีแต่ชัคคัมคนเดียวที่อ้างว่าคูเวตเป็นของตน ประชาชนส่วนใหญ่ของอิรัก ก็เชื่ออย่างแน่นแฟ้นเช่นกันว่าคูเวตนั้นถูกแยกออกไป เพราะแผนการของนักล่าอาณานิคม โดยอังกฤษได้ตัดดินแดนนี้ออกจากส่วนหนึ่งของบัสราห์แห่งอิรักและตั้งเป็นประเทศคูเวตขึ้นในปีค.ศ. 1899 ก่อนนั้นดินแดน 60,000

ตารางไมสนี้ไม่มีพื้นฐานอันใดทางประวัติศาสตร์ของโลกอาหรับเลย ผู้ที่มีความคิดอิสระและไม่ลำเอียง จะสามารถแลเห็นสถานภาพและจุดยืนของอิรักได้อย่างลึกซึ้ง แต่ซาอุดีอาระเบียและอเมริกันไม่มีทางที่จะมีความคิดแตกต่างไปจากอิสราเอลได้เลย-คือการต้องทำลายอิรักลงเสีย เพราะอิรักเป็นผู้คุกคามอันสำคัญต่อลัทธิขยายอาณาเขตของพวกเขาไซออนนิสต์ในตะวันออกกลาง ดังนั้นกษัตริย์ฟาฮัดและนายกรัฐมนตรีอิสราเอล คือ นายยิตสฮัก ชามิร จึงกำลังทำงานในวิถีทางอันเดียวกัน

เมื่อได้แลเห็นแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่ชัยคุญาบร์แห่งคูเวต ฟาฮัดก็ควรจะรู้สึกไม่สบายใจยิ่งขึ้นในเรื่องการทำสงครามกับอิรัก ทั้ง ๆ ที่มีกำลังทหารอย่างเข้มแข็งและประเทศตะวันตกได้รับรองแล้วว่าจะให้การสนับสนุนในการที่จะเขี่ยอิรักออกไปจากคูเวตแล้วก็ตาม กษัตริย์ฟาฮัดก็คงจะต้องนั่งอึ้งไปเมื่อถึงเวลานั้น เมื่อตัดสินใจอนุญาตให้กองทัพของตะวันตกเข้ามาร่วมด้วย ในการปกป้องอำนาจของตน ก็เท่ากับว่ากษัตริย์ฟาฮัดได้เสียกึ่งไม้ที่ตนกำลังนั่งอยู่ออกไปเสียตั้งครึ่งกึ่งแล้ว อีกครึ่งกึ่งที่เหลือนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลของสงครามถึงจะมีการประนีประนอมกัน ผลก็คงจะไม่แตกต่างกันมากมายนัก สำหรับฐานะของฟาฮัด

ราชวงศ์อัลซาอุดนั้น ได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องที่น่าจะหลีกเลี่ยงเสียตั้งแต่ต้น เมื่อตอนต้นทศวรรษที่แล้วนั้น กษัตริย์องค์นี้ได้ยอมเสียเงิน เสียเวลา และพลังงาน ไปเพื่อเหยียบย่ำเกียรติของชาวอิหร่าน ตอนนี้เขาก็กำลังทำเช่นเดียวกันกับประชาชนอิรักจำนวนมหาศาลกาลเวลาและเหตุการณ์จะพิสูจน์

ว่าจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกเป็นครั้งที่สาม และพิสูจน์ว่าความผิดพลาดในบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าเป็นเจ้าของเจ้าไม่ทรงให้อภัย

การซื้อเชิฎกกองกำลังของกุฟฟิรเข้าไปเพื่อทำสงครามกับประเทศมุสลิมเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องคุ้มครองบัลลังก์ของตนเองนั้นได้ก่อให้เกิดความสำนึกเป็นปฏิปักษ์มากมายกับความคิดนี้ นับเป็นการกระทำอันขัดแย้งพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสลาม คือการห้ามเอาอิบาดะฮ์และคริสเตียนมาเป็นมิตร (อัลกุรอาน 5 :54) แต่ราชวงศ์ซาอุดนั้นเป็นที่รับรู้กันมานานแล้วว่าไม่เคยได้คำนึงถึงบทบัญญัติดังกล่าวนี้ อัลกุรอานได้บัญญัติว่าใครก็ตามที่มีได้วินิจฉัยตามบทบัญญัติแน่นอนอนพวกเขามิได้ตั้งอยู่ในทางถูกต้อง



ดร.ซาฟิร อัลฮาวาลิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุมมะฮ์ อัล คูเราะ ที่มักกะได้พูดต่อสาธารณะหลายครั้ง ดร.ซาฟิร อัลฮาวาลิ ได้กล่าวต่อต้านการนำทหารอเมริกันเข้ามาสู่อาระเบีย ท่านกล่าวว่า “มันมิใช่ทั่วโลกเข้ามาเพื่อต่อต้านอิรัก แต่มันเป็นเรื่องของตะวันตกที่ต่อต้านอิสลาม และมุ่งทำลายอิสลาม”นอกจากนี้ท่านนักปราชญ์ทาง

ศาสนาอิสลามท่านนี้ ได้กล่าวคำปราศรัยอัดเทปแจกจ่ายทั่วอาณาจักรซาอุดี (ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์ 24 พฤศจิกายน 1990) ทำนองเดียวกับที่ท่านอิมามโคมัยนีได้ทำในสมัยก่อนการปฏิวัติในอิหร่าน

ดร.ฮาวาลิ ได้กล่าวไว้ในเทปว่า “สหรัฐอเมริกาได้วางแผนไว้ก่อนแล้วที่จะยึดครองซาอุดี ดังนั้นการรุกรานคูเวตจึงเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อให้สมเหตุสมผลของการรุกรานโลกอิสลามเท่านั้น” ดร.ฮาวาลิได้กล่าวอ้างถึงคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ นายริชาร์ด นิกสัน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนนี้ได้เคยพูดจาเรื่องการตั้งฐานทัพของอเมริกาไว้ในตะวันออกกลาง และดร.ฮาวาลิได้อ้างความพยายามของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ด้วย ที่จะให้กองกำลังของกองทัพสหรัฐไว้ในตะวันออกกลางในปี ค.ศ. 1977 อดีตประธานาธิบดีท่านนี้ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า “สหรัฐอเมริกาคงคงกองกำลังไว้สำหรับการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลาง” หนังสือพิมพ์อเมริกัน ซึ่งชื่อว่า “การต่างประเทศ”(Spring 1981 issue) ความว่า “การเข้ามาก้าวก่ายในกิจการของประเทศกลุ่มอ่าวเปอร์เซียของสหรัฐจะทำให้เป็นอันตรายแก่พวกผู้ครองตะวันออกกลางมาก หากเข้าไปโดยมิได้มีข้ออ้างประการใด ซึ่งข้ออ้างตามที่หนังสือพิมพ์นี้กล่าวถึงก็คือข้ออ้างดังที่เป็นอยู่ขณะนี้ นั่น คืออันตรายจากการข่มขู่ของอิรักและการปลดปล่อยคูเวต

ดร.ฮาวาลิ ได้กล่าวโดยชัดแจ้งว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ได้ช่วยกันให้อาวุธแก่อิรัก จนกระทั่งอิรักได้กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทหารสามารถข่มขู่ประเทศเล็ก ๆ รอบข้างได้ ดร.ฮาลาวิได้

กล่าวไว้ชัดเจนอีกว่า “ตระกูลชาฮูต และบรรดาอุลามายของพวกนี้ได้เข้าใจอิสลามอย่างผิด ๆ ซึ่งพวกเขาจะต้องชดใช้แก่พระผู้เป็นเจ้าของอย่างแน่นอน” เขาได้กล่าวว่าการร่วมมือกับพวกกุฟฟร์ในการทำสงครามกับมุสลิมนั้น ขัดต่อบทบัญญัติแห่งอิสลาม ความคิดที่ว่า “อเมริกาจะพิทักษ์ปกป้องเรา” นั้นเป็นความคิดอันลบลบลูศาสนา และเป็นชิริก เพราะมุสลิมจะต้องมอบการพิทักษ์ปกป้องไว้กับพระผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น” ดร.ฮาวาลีได้กล่าวว่า ตระกูลอัลชาฮูต และกลุ่มประเทศอาหรับทั้งหลายที่แสวงหาการคุ้มครองจากอเมริกานั้นว่า “อเมริกากลางเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกนี้ไปแล้ว”

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ ได้กล่าวถึงคำกล่าวของท่าน ดร.ฮาลาว่าว่าการที่ “อิรักยึดครองคูเวต และอเมริกายึดครองซาอุดีอาระเบีย นั้น ศัตรูที่แท้จริงของเรายังมีใช้อิรัก แต่เป็นอเมริกา”

แน่นอนอิสลามขณะนี้กำลังผ่านช่วงเวลาวิกฤติยิ่งในประวัติศาสตร์แห่งโลกอิสลาม ซึ่งมุสลิมทั่วโลกจะต้องเอาใจใส่และแสดงการต่อต้านประการใดประการหนึ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ก่อนที่มันจะสายเกินไป

หลังจากอิรักได้รุกรานอิหร่านประมาณ 2 ปีกว่า ท่านอิมามโคมัยนีผู้นำแห่งการปฏิวัติอิสลามได้เรียกร้องให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียและผู้ปกครองอาหรับอื่น ๆ ให้ทบทวนนโยบายร่วมมือกับอิรักรุกรานอิหร่าน วันที่ 3 สิงหาคม 1983 ท่านอิมามได้แจ้งให้โลกอิสลามโดยทั่วไป และโดยเฉพาะเจ้าผู้ครองอาหรับต่าง ๆ นั้นว่า สาธารณรัฐอิสลามต้องการเป็นมิตรกับประเทศต่าง ๆ ของมุสลิมโดยจะเคารพ

ต่อฐานะของประเทศนั้น ๆ ซึ่งศาสนของท่านอิมามโคมัยนี ได้เขียนไว้ว่า :-

“เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอแนะนำแก่บรรดาซีกส์และประมุขทั้งหลายแห่งรัฐมุสลิมให้ได้หยุดยั้งนโยบายกระทำการโหดร้ายต่อเรา ซึ่งหากพวกเขาหยุดยั้งก็อาจจะสายเกินไป ข้าพเจ้าวิตกว่ารัฐบาลของอิหร่านนั้น กว่าจะตื่นก็คงจะสายเป็นแน่นอน ขอให้ได้แก้ไขนโยบายที่ผิดพลาดในอดีตให้ถูกต้องเสียบัดนี้”

แม้ว่าท่านผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามจะได้ระบายละเอียดไปในศาสนของท่าน กรณีการประกอบฮัจญ์เกี่ยวกับจำนวนผู้ประกอบฮัจญ์ และการเรียกร้องให้ต่อต้านสหรัฐอเมริกาในการเดินขบวนต่อต้านมุชริกที่มีมกกะฮ์และเมดินะห์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความหมายที่สำคัญนานาประการแฝงอยู่ มกกระนั้นตระกูลชาฮูต ก็จมดิ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาจนกระทั่งไม่สามารถกระทำและคิดอะไรได้ด้วยตนเอง ในช่วง 1980-1988 นับเป็นช่วงเวลาซึ่งสหรัฐอเมริกาบงการให้ตระกูลชาฮูตให้กระทำทุกสิ่งทุกประการได้ตามความต้องการของมันโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านอิมามรฮูลลอฮ์ โคมัยนีได้มีสาส์นตักเตือน ทั้งเป็นทางการและส่วนตัวต่อฟาฮัดทั้งก่อนและภายหลังปีนั้นอีกหลายครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าคำตักเตือนนั้นได้รับการตอบสนองอย่างคนหูหนวกตาบอด ตรงกันข้ามพวกเขาได้กระทำการอย่างยะโสตามวิถีทางของอเมริกันยิ่งขึ้น ในการรุกรานอิหร่าน ท่านอิมามเคยตั้งคำถามในการปราศรัยต่อประชาชนของท่านว่า “ใครจะตอบได้ไหมว่า การปกครองของตระกูลนี้ได้กระทำเพื่อใครกันแน่? และพวกเขาได้อำนาจและสิทธิในการปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากใคร ซึ่งคำตอบนี้มันมาจากกรุง

วอชิงตัน และกรุงลอนดอน แต่อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลอิหร่านก็ใคร่จะแนะนำให้พวกเขากลับมาเป็นตัวของตัวเองเสีย อย่ากระทำการใดที่จะนำมวลมุสลิมให้ไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของทรราชย์และพวกผู้ปฏิเสธ เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการขัดกับอัลกุรอานอย่างชัดเจน” ซึ่งสาส์นดังกล่าวนี้ท่านอิมามโคมัยนีได้กล่าวไว้ในปี ค.ศ. 1983

ในปี 1991 นี้ เป็นปีที่รุ่งอรุณด้วยประจักษ์พยานแน่ชัดถึงความเลวร้ายและเสื่อมเสียของซาอุดีอาระเบีย ผู้ซึ่งให้ทุนรอนและลำเลียงบรรดาอาวุธยุทธโปกรณ์ให้แก่อิรักตลอดช่วงเวลา 8 ปีแห่งการรุกรานอิหร่าน ขณะนี้พวกเขากำลังได้รับผลตอบแทน บรรดาจรวด รถถังและกำลังทหารราบ กำลังมุ่งหน้ามายังพวกเขา และชัดเจนยิ่งชัดว่าภัยร้ายแรงยิ่งกว่านี้กำลังจะตามมา

บรรดากองกำลังของพวกกุฟฟร์ต่างได้รับการเชื้อเชื้อให้เข้าไปตั้งอยู่ในแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านศาสดาแห่งอิสลาม (ช.ล.) เพียงสัปดาห์เดียวหลังจากอิรักยึดคูเวตฟาฮัดก็ยอมให้อาวุธยุทธโปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร และกองกำลังมุสลิมทั้งทางบก ทางเรือและอากาศตกอยู่ภายใต้การบัญชาการของสหรัฐอเมริกา การโจมตีทิ้งระเบิดของพันธมิตรส่วนใหญ่ได้ใช้ฐานบินในซาอุดีอาระเบีย และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเคลื่อนกำลังกุฟฟร์เข้าไปในดินแดนอิญาซเป็นค่าใช้จ่ายจากทรัพยากรของโลกอิสลาม! เงินของมุสลิม! อาวุธของมุสลิม! แผ่นดินของมุสลิม! เกียรติยศของมุสลิม! และเลือดและชีวิตของมุสลิม ได้ถูกบดขยี้ด้วยน้ำมือกุฟฟร์โดยอาศัยผู้ทรยศต่อโลกอิสลาม!!!!